

Thuốc chủng ngừa có hiệu quả như thế nào?

Thuốc chủng ngừa viêm màng não là cách an toàn và hiệu quả để giúp bảo vệ thanh thiếu niên khỏi bị bệnh viêm màng não cầu khuẩn.

Chỉ một liều thuốc chủng ngừa viêm màng não cầu khuẩn ACWY là đủ công hiệu để ngừa bốn loại bệnh viêm màng não cầu khuẩn này.



Thuốc chủng ngừa này an toàn như thế nào?

Thuốc chủng ngừa viêm màng não là thuốc chủng ngừa an toàn. Các chương trình tiêm chủng viêm não cầu khuẩn ACWY đã tiêm chủng cho thanh thiếu niên ở Anh từ năm 2015 và ở Mỹ từ năm 2005.

Tương tự tất cả các loại thuốc chủng ngừa, một số người có thể bị phản ứng.

Phản ứng này thường là nhẹ và có thể bao gồm:

- ✓ đau nhức, sưng hoặc đỏ tại vết chích
- ✓ nhức đầu, mệt mỏi và sốt
- ✓ buồn nôn và ăn bớt ngon miệng.

Thuốc chủng ngừa này hiếm khi gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng.

Nếu lo lắng về phản ứng của con mình, quý vị hãy nhờ hướng dẫn về y khoa.

Thuốc chủng ngừa viêm màng não cầu khuẩn ACWY vị thành niên

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về thuốc chủng ngừa viêm màng não cầu khuẩn an toàn như thế nào tại trang mạng tga.gov.au của Cơ quan Quản trị Dược phẩm Trị liệu (TGA-Therapeutic Goods Administration)

health.gov.au/immunisation

Thuốc chủng ngừa (còn gọi là Vắc-xin) viêm màng não cầu khuẩn ACWY vị thành niên

Viêm màng não là bệnh nghiêm trọng, nhưng quý vị có thể ngừa bệnh này.



health.gov.au/immunisation



National Immunisation Program

A joint Australian, State and Territory Government Initiative

Thuốc chủng ngừa viêm màng não cầu khuẩn ACWY vị thành niên

Bệnh viêm màng não cầu khuẩn là gì?

Viêm màng não cầu khuẩn là bệnh xảy ra khi vi khuẩn màng não cầu khuẩn, thường tìm thấy trong mũi hoặc cổ họng, xâm nhập cơ thể và gây ra bệnh nghiêm trọng.

Thiếu niên ở độ tuổi lớn hơn và thanh niên thường hay có vi khuẩn này và lây sang người khác.

Vi khuẩn viêm màng não cầu khuẩn có một số loại khác nhau. Trên toàn thế giới, các loại chính gây ra bệnh viêm màng não cầu khuẩn là A, B, C, W và Y.

Các triệu chứng bệnh viêm màng não cầu khuẩn bao gồm sốt, nhức đầu, nôn mửa, cổ bị cứng hoặc đau cơ, đôi khi sau đó bị nổi mẩn đỏ hoặc tím tái.

Bệnh này có thể gây ra các biến chứng bao gồm bị khuyết tật vĩnh viễn vì bị mất chân tay, điếc và mù, sẹo và suy thận hoặc gan.

Năm đến mười phần trăm bệnh nhân viêm màng não cầu khuẩn bị tử vong, đôi khi ngay cả khi được điều trị sớm.

Tại sao phải chủng ngừa?

Bệnh viêm màng não hiếm xảy ra nhưng rất nghiêm trọng và có thể nhanh chóng bị nguy hiểm đến tính mạng.

Thuốc chủng ngừa viêm màng não ACWY ngừa bốn loại bệnh viêm màng não cầu khuẩn, bao gồm hai loại đã trở nên phổ biến hơn ở Úc trong những năm gần đây, do vi khuẩn loại W và Y gây ra.

Có loại thuốc chủng ngừa riêng biệt để ngừa bệnh viêm màng não cầu khuẩn loại B. Hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình (GP) hoặc nơi tiêm chủng để biết thêm thông tin về thuốc chủng ngừa này.

Lặp lại liệu thuốc chủng ngừa viêm màng não cầu khuẩn

Nếu người hội đủ điều kiện đã được tiêm chủng thuốc chủng ngừa viêm màng não cầu khuẩn C trong thời thơ ấu thì vẫn nên tiêm thuốc chủng ngừa viêm màng não cầu khuẩn ACWY ở tuổi vị thành niên. Thuốc chủng ngừa viêm màng não cầu khuẩn ACWY ngừa các loại A, W, Y và cũng sẽ tăng cường sức miễn dịch đối với loại C.

Làm thế nào để quý vị được chủng ngừa?

Thuốc chủng ngừa này miễn phí cho tất cả học sinh Lớp 10 từ 14 đến 16 tuổi thông qua chương trình tiêm chủng tại trường. Ngay cả khi con quý vị ở trong độ tuổi 14–16, cháu sẽ không được tiêm chủng thuốc chủng ngừa này ở trường nếu cháu không ở cấp lớp hội đủ điều kiện.

Học sinh ở cấp lớp hội đủ điều kiện sẽ nhận được giấy ưng thuận từ trường của em. Phụ huynh hoặc người giám hộ phải ký tên vào giấy ưng thuận và nộp lại cho nhà trường trước khi học sinh được chủng ngừa.

Thanh thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi, chưa được chủng ngừa tại trường, có thể đến bác sĩ gia đình (GP) hoặc nơi tiêm chủng để được chủng ngừa.

Làm thế nào tôi có thể tìm ra rằng con tôi đã được chủng ngừa rồi hay chưa?

Cơ quan Đăng ký Tiêm chủng Úc lưu giữ hồ sơ tiêm chủng tại Úc.

Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 14 tuổi có thể xem/lấy bản tường trình quá trình tiêm chủng của con em mình bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng tài khoản trực tuyến Medicare của quý vị tại myGov (my.gov.au).

Thanh thiếu niên từ 14 tuổi trở lên có thể xem bản tường trình quá trình tiêm chủng của bản thân mình hoặc cho phép Bộ Dịch vụ Nhân sinh cho quý vị xem/lấy bản tường trình của em.

Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?

- ✓ Nói chuyện với bác sĩ gia đình (GP) hoặc nơi tiêm chủng.
- ✓ health.gov.au/immunisation